

Số: 109/BC-TH&THCSVTS

Trần Châu, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

(Kèm theo Công văn số: 723/PGDDĐT ngày 27/9/2021 của Phòng GDĐT)

Thực hiện Công văn số 723/PGDDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Hải về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Trường TH&THCS Võ Thị Sáu báo cáo tình hình thực hiện công tác “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” cụ thể như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt việc thực hiện đề án

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1125/UBND-TTr ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Kế hoạch số 113/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Hải về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

2. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án theo kế hoạch

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT-TTr ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Hải về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;

Trường TH&THCS Võ Thị Sáu ban hành Kế hoạch số 21/KH-TH&THCSVTS ngày 26 tháng 02 năm 2019 về Công tác phòng, chống tham



những năm 2019; Kế hoạch số 11/KH-TH&THCSVTS ngày 05 tháng 02 năm 2020 về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trong nhà trường.

Đây mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và nhiều văn bản khác gắn liền việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-TTg

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Hải về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đồng thời, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Nhà trường đã kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN của đơn vị và tham gia tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN trên địa bàn huyện;

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-TH&THCSVTS ngày 26 tháng 02 năm 2019 về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 11/KH-TH&THCSVTS ngày 05 tháng 02 năm 2020 về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trong nhà trường.

Thực hiện Đề án này, Nhà trường luôn triển khai, cập nhật những văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, viên chức và người lao động nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật đến từng cán bộ, viên chức và người lao động. Từ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Để thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, Nhà trường đã bám sát các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng. Kịp thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong trường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đơn vị thông qua các văn bản pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành theo chuyên ngành, lĩnh vực, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Trên cơ sở Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, Nhà trường về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Bộ phận Pháp chế chủ trì, phối hợp cùng các đoàn thể liên quan tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Luật Giáo dục 2019, công tác Phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thi hành Luật cư trú, các văn bản thi hành Luật cư trú năm 2020; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.

Nhà trường chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị với các nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công khai, minh bạch thông tin về Cơ sở giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng được phổ biến trong các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm của đơn vị; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, thanh tra; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của trường; đồng thời đăng tải các văn bản về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án

Từ những kết quả thực tế thực hiện các Đề án tại đơn vị trong thời gian qua, nhận thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu từng tổ chức, đoàn thể và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cho thấy việc xây dựng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các chương trình, đề án đã phát huy nhiều hiệu quả, cụ thể:



- Nhà trường xác định được công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần không nhỏ trong công việc quản lý xã hội bằng pháp luật. Theo đó, đơn vị đã dành sự quan tâm, chú trọng cho công tác này bằng những nội dung và giải pháp cụ thể như: bố trí kinh phí, nhân lực, thời gian.

- Việc xây dựng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Đề án của đơn vị đã tập trung nội dung phổ biến, hình thức phổ biến, đối tượng phổ biến trong quá trình triển khai, tránh được tình trạng lúng túng, dàn trải trong triển khai thực hiện.

- Nhà trường đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước; xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật riêng của đơn vị và triển khai thực hiện là một chuyển biến lớn trong công tác tuyên truyền.

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, tồn tại

- Một số tổ chức, đoàn thể chưa hoàn toàn nhận thức được hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực phụ trách là một nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước hoặc tham gia quản lý Nhà nước nên công tác phổ biến giáo dục trong một số lĩnh vực chưa đạt hiệu quả cao.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị tuy được triển khai nhưng vẫn còn ít. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tuy đã được củng cố, song quy mô và chất lượng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mang lại hiệu quả chưa cao.

- Trong hai năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 công tác tuyên truyền, PBGDPL có sự hạn chế nhất định, do đó việc triển khai sâu rộng nội dung văn bản pháp luật mới gặp không ít khó khăn, nên việc triển khai Đề án cũng chưa được sâu rộng.

2.2. Nguyên nhân của khó khăn tồn tại

- Nguyên nhân chủ quan: Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm; trình độ chưa đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực cập nhật, tự nghiên cứu pháp luật của tuyên truyền viên còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền có lúc chưa kịp thời; hình thức chưa hấp dẫn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có tiêu chí xác định hiệu quả nên khó khăn khi nhận xét, đánh giá; dẫn đến giải pháp đưa ra để thực hiện tốt công tác này chỉ mang tính chung chung.

- Nguyên nhân khách quan: Hiện nay, với sự phát triển công nghệ, nguồn tiếp cận thông tin của cán bộ viên chức, người lao động rất đa dạng phong phú, sinh động, hấp dẫn và kịp thời. Do đó, đã một phần hạn chế thu hút sự quan tâm từ nhân dân.

3. Bài học kinh nghiệm

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động; đáp ứng nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành..

- Để thực hiện tốt các Chương trình, Đề án phổ biến pháp luật nói riêng cũng như công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, cán bộ tuyên truyền viên pháp luật phải thường xuyên gắn kết với hoạt động, trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền pháp luật trong cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm. Định kỳ 6 tháng và cuối năm họp tổng kết rút kinh nghiệm các ngành và lập kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

- Việc thực hiện công tác phổ biến pháp luật phải có trọng tâm, trọng điểm; phải phân công cụ thể nhiệm vụ các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả cao.

- Bên cạnh việc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, các buổi lồng ghép, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, hình thức phát hành tờ rơi là một hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực. Với số lượng nhiều bản đề mọi người tiếp nhận thông tin pháp luật nhưng không mất nhiều kinh phí; Đồng thời, tăng cường ứng dụng hình thức phổ biến pháp luật qua hệ thống thông tin Internet, mạng xã hội, phát thanh học đường... để định hướng và cung cấp thông tin pháp luật có nguồn chính thống.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phương hướng

Tập trung vào việc cập nhật các văn bản pháp luật mới về PCTN để phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao đạo đức, lối sống liêm chính gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a. Chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo về ***“Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021;***

b. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

c. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức trong tham mưu, đề xuất giải pháp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của đơn vị.

e. Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa các đơn vị trên địa bàn.

II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Tăng cường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ cán bộ, viên chức kiêm nhiệm làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD.

2. Quan tâm, bố trí kinh phí triển khai thực hiện từng Đề án đối với cấp cơ sở.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Trường TH&THCS Võ Thị Sáu kính gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- Lưu: VT, HSPC.

HIỆU TRƯỞNG



Lê Đình Đặng